

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เช้าวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2560..

.. ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย วันนี้เป็นวันศีลใหญ่วันอุโบสถ พวกเราจะปฏิบัติได้แค่ไหน  
เท่าไร ก็แล้วแต่กำลังศรัทธาของตน ตามความสามารถที่ได้ทำบุญทำทานการกุศล ในวันพระที่มีการนัด  
หมายเอาไว้ เช่นวันพระวันโกน วันศีลใหญ่ศีลน้อย ก็เพื่อให้เดือนสติศรัทธาญาติโยมผู้ที่เข้าวัดฟังธรรมจำศีล  
ให้รู้ว่าอะไรเป็นวันพระอะไรเป็นวันโกน วันใดเป็นวันปาฏิโมกข์ของพระภิกษุสงฆ์ อันนี้เอาไว้เตือนสติผู้ที่  
ได้ทำคุณงามความดีเอาไว้ ก็จะได้รู้ว่าวันนี้เป็นวันอะไร เพื่อที่จะได้ระลึกถึงว่า วันนี้เป็นวันพระจะได้  
ตัดเตือนตนเอง เพื่อที่จะได้หาวิธีทำคุณงามความดี ทำบุญทำทานการกุศล มารับศีลมาสมาทานศีล จะได้  
รักษาศีลเอาไว้ตามกำลังของตนเอง ไม่ว่าผู้ที่จะรักษาศีล 5 ก็ดีรักษาศีล 8 ก็ดี ก็จะได้รักษาตัวเองนี้ให้ดี  
ยิ่งขึ้นไป ในการปฏิบัติของตนนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทุกคน ที่จะศึกษาในหลักของ  
พระพุทธศาสนา เพื่อที่จะได้นำพาชีวิตของตนเองให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง เกิดชาติใดภพใดก็ดี ก็จะได้เป็นผู้  
ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถเข้าใจในทางปฏิบัติ ทำวัตรต่างๆ ทำให้ตนเองนี้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไป อันนี้เป็น  
หน้าที่ของพวกเรา ที่ได้เข้าวัด เพื่อที่จะได้ทำบุญทำทานการกุศล ดังที่เราได้กล่าวคำถวายทานไปแล้วด้วย  
ความนอบน้อม ได้สมาทานศีลเป็นผู้ที่มีศีลเรียบร้อย วัตถุประสงค์ไทยทานทั้งหลายก็ได้มา ด้วยศีล ไม่ได้ขโมยใคร  
มาได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเอง ที่เอามาทำบุญทำทานการกุศล ที่นี้เราก็ได้รับศีลเป็นผู้ที่มีศีลสมบูรณ์  
เรานั่งอยู่ที่นี้ไม่มีใครศีลขาดสักข้อเลยสักคน ก็เลยเป็นผู้บริสุทธิ์ ได้กล่าวคำถวายทาน วัตถุประสงค์บริสุทธิ์ ผู้  
ถวายทานก็บริสุทธิ์ ของทั้งหลายก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์ก็มีตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไป มีมาก  
เท่าไรเราก็ได้สังเคราะห์มากได้บุญมาก พระภิกษุสงฆ์ได้รับทานจากพวกเราศรัทธาญาติโยมนั้นก็ดี ก็  
เรียกว่าได้อานิสงส์บริบูรณ์ตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไป แต่ในที่นี้ภิกษุสงฆ์มีมากกว่านั้นก็จะได้พากันรับทานจาก  
ศรัทธาญาติโยมตามกำลังการทำมาหาได้ ก็จะได้ฉลองศรัทธาของญาติโยม ญาติโยมก็จะได้บุญได้กุศลได้  
อานิสงส์เป็นบุญ จากการให้ข้าวให้น้ำให้อาหารการกิน เพื่อให้พระมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ท่านที่ได้ถวาย  
ทานให้ได้นั่งเรือ นั่งยานพาหนะ บางบุคคลไม่มีรถมีเรือก็ได้อาศัยนั่งมากับหมู่กับฝูง ผู้ที่ได้ถวายทานดวง  
ประทีปโคมไฟ เช่นให้รูปให้เทียนให้สิ่งของแสงสว่าง หรือมาลาคันธะ ดอกไม้ของหอมไว้บูชา ผู้ที่ได้ให้  
ประทีปโคมไฟแสงสว่างก็เหมือนได้ให้ดวงตา เกิดชาติใดภพใดก็จะมีดวงตาแจ่มใส เห็นไกลเห็นได้ชัดเจน  
เป็นอานิสงส์ของผลบุญ อันนี้หากใคร ได้ถวายทานหุยกยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ เกิดมาชาติใดภพใดก็จะมี  
โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนร่างกาย ร่างกายจึงอยู่มีความสุข นี่ก็อานิสงส์อย่างนั้น

.. เหตุฉะนั้น เราได้อานิสงส์ในเรื่องคุณงามความดี แล้วก็ควรที่จะเป็นคนมีเมตตา เหมือนพวกเรามี  
เมตตาต่อเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกัน มองหน้ามองตากันก็มีแต่ความสุขใจ เรียกว่าแสดงด้วยกาย มีเมตตาด้วยกาย

เมตตาด้วยวาจาก็ให้พูดจาปราศรัย ไพเราะเสนาะหู พูดจามีเหตุมีผลดี เมตตาทางด้านจิตใจ ก็ให้นึก ในจิตใจ  
ท่านที่ได้มาร่วมทำบุญทำทานการกุศล ก็เป็นญาติธรรมร่วมกัน ผู้ใดมีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ มีสุขก็ขอให้  
สุขยิ่งขึ้นไป ให้นึกอย่างนี้เรียกว่าเราแผ่เมตตาด้วยจิตใจ ให้แก่มนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาร่วมทุกข์ร่วมสุขซึ่ง  
กันและกัน แผ่เมตตาให้กับครอบครัว แผ่เมตตาให้กับปู่ย่าตายายญาติมิตรทั้งหลายก็ดี เมตตาหมดบ้านหมด  
เมืองก็ดี เมตตาทั่วโลก เพราะคนที่เกิดมาใน โลกนี้ที่เขาอยู่ประเทศต่างๆ เกิดมาในลัทธิต่างๆ เขาไม่รู้จักเข้า  
วัดฟังธรรมจำศีล เหมือนอย่างพวกเรา เราก็จะได้แผ่เมตตาให้เขาบ้าง เพื่อที่จะให้เขาไม่ได้รับรามาพันซึ่งกัน  
และกัน อยู่เป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นหมู่เพื่อนฝูงกัน เรียกว่าเราเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตากว้างขวาง ทำใจให้สบาย  
สบาย แผ่เมตตาไปเมื่อยามรับพรจากพระเจ้าพระสงฆ์ จิตตวิญญูณทั้งหลาย เมื่อเขารับทราบเขาก็จะได้มา  
อนุโมทนาขอส่วนบุญจากเรา พวกเราเป็นคนมีบุญ บุญคือความสุขใจ เราก็จะได้ส่งความสุขให้เขา เมื่อเขา  
ได้รับอนุโมทานาบุญจากพวกเราแล้ว ถ้าหากเขามีทุกข์เขาก็จะได้พ้นจากทุกข์ เขามีสุขก็จะได้สุขยิ่งขึ้นไป  
ตามเจตนาที่เราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ ด้วยกันทุกท่านทุกคนขอเจริญพร..